

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภท หลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วัน สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะ เวลาอบรม	เข้าหลักเกณฑ์ ส่งแบบรายงาน	หมายเหตุ
ส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก									
๑	การอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative Court Lifelong Learning Cloud) "ALL Cloud" หัวข้อ "คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนและควมรับผิดชอบ"	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนและควมรับผิดชอบฯ ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงในส่วนงานและส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐอื่น	๒๑	ณ สำนักงาน ปปง, ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings ระบบ Streaming บนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative Court Lifelong Learning Cloud) "ALL Cloud" และ "Facebook Live" ทาง Facebook สำนักงานศาลปกครอง จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง	๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๐.๕ วัน	-	
๒	ประชุม	การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (๒๐๒๓ National and International Conference of the National Institute of Development Administration: ๒๐๒๓) ภายใต้ หัวข้อเรื่อง "New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization"	เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	๓**	ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ วัน	/	
๓	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล หลักสูตร กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล (Data Governance Framework for Digital Executive)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐดิจิทัล เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้มีถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงร่างความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย	๒**	ณ ห้อง Tailor Hall ชั้น ๙ โรงแรม De PRIME ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ วัน	/	
๔	ฝึกอบรม	หลักสูตรการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ ๑	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง กระบวนการ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการจัดทรัพยากรานประเภทต่าง ๆ จากกรณีจริงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ฝึกปฏิบัติทดสอบโซลิตแวร์ต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย การวิเคราะห์ข้อมูลล็อก เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และการจัดเก็บหลักฐานด้านคอมพิวเตอร์จากข้อมูลล็อกอย่างถูกต้องและเหมาะสม วิเคราะห์หาสาเหตุหรือตรวจสอบข้อมูลในระบบที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงข้อหาทางกฎหมายหรือการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ผิดปกติดังได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ	๑	ณ โรงแรม Best Western Chatuchak กรุงเทพมหานคร และ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๕ วัน	/	
๕	สัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	การสัมมนาส่วนราชการเพื่อชี้แจงและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ หัวข้อ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับความรู้ความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรระหว่างส่วนราชการและสำนักงาน ก.พ.	๑	ณ สำนักงาน ปปง, ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ วัน	/	
๖	สัมมนา	โครงการบูรณาการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานด้านปกป้องและปราบปรามการทุจริต ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง) เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยอาศัยการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑๔	ณ โรงแรม ซีเอสแอนด์ซีน หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ท.	๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ วัน	/	
๗	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล หลักสูตรหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (The Principle of PDPA for Government Executives)	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐดิจิทัล เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้มีถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงร่างความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย	๓	ณ ห้อง Tailor Hall ชั้น ๙ โรงแรม De PRIME ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒ วัน	/	
รวมจำนวน (คน)				๔๔	รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			๕,๕๐๐	

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

สรุปส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก

ทั้งหมดจำนวน ๔๔ คน จากหลักสูตร/โครงการ จำนวน ๗ หลักสูตร/โครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

- ๑) ฝึกอบรม ๒๗ คน (๑.๑ แบบปกติ ๖ คน ๓ หลักสูตร, ๑.๒ อบรมออนไลน์ ๒๑ คน ๑ หลักสูตร)
- ๒) ประชุม ๓ คน (๑.๑ แบบปกติ ๓ คน ๑ หลักสูตร, ๑.๒ ประชุมออนไลน์ - คน - หลักสูตร)
- ๓) สัมมนา ๑๔ คน (๑.๑ แบบปกติ ๑๔ คน ๑ หลักสูตร, ๑.๒ สัมมนาออนไลน์ ๑ คน ๑ หลักสูตร)

ผู้เข้าร่วม ๑ คน อบรมมากกว่า ๑ หลักสูตร